

แผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทย

กรณีเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง/เกิดสงคราม

การเตรียมความพร้อม ระดับ 1 (สีเขียว) การเตรียมความพร้อมในสถานะปกติ

ปัจจัยบังคับ สถานการณ์ปกติ

ปัจจัยควบคุม สถานการณ์ปกติ

เป้าหมาย เตรียมความพร้อมของ สอท./สทญ. และผู้เกี่ยวข้อง

รายการ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสารให้ใช้ได้ดีเสมอ	ดำเนินการแล้ว	
ปรับปรุงทะเบียนรายชื่อคนไทย / ที่อยู่ติดต่อ	ดำเนินการแล้ว	เน้นรายชื่อแกนนำคนไทย / หัวหน้าคนงาน
จัดตั้งเครือข่ายติดต่อกับคนไทย เช่น ผ่านสมาคม วัด ไทยหรือสื่อต่างๆ หัวหน้าแคมป์/หัวหน้าแรงงานไทย	ดำเนินการแล้ว	
จัดทำรายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำคัญ ได้แก่ หมายเลขหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาล สายการบิน สถานี ตำรวจ แกนนำไทย วัด ไทย (ปรับปรุงทุก 6 เดือน)	ดำเนินการแล้ว	
สร้างความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแล้ว	
ศึกษากรณีต้องอพยพคนไทย อาทิ จุดนัดพบเส้นทางอพยพ	ดำเนินการแล้ว	จะปรับเพิ่มเติม โดยใช้ข้อมูลจากการไปพบปะกับคนไทยกลุ่มต่างๆ
จัดทำเส้นทางเดินทางกรณีอพยพ อาทิ ทางเครื่องบินจากจุดใด ไปที่ใด มีสายการบินใดให้บริการ/เวลาใดบ้าง จัดทำเส้นทางสำรองกรณีไม่สามารถเดินทางโดยเครื่องบินจากพื้นที่ อาทิ ต้องเดินทางโดยรถยนต์ไปเมืองใด เพื่อขึ้นเครื่องบิน หรือ ไปยังชายแดน	ดำเนินการแล้ว	
ประชาสัมพันธ์แผนอพยพให้ชุมชนไทยทราบ และหรือนำแผน upload ขึ้นเว็บไซต์ของ สอท./สทญ. พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรือ e-mail address ที่ประชาชนติดต่อได้	ดำเนินการแล้ว	จะดำเนินการเพิ่มเติมในการพบปะคนไทยในโอกาสต่างๆ

การเตรียมความพร้อม ระดับ 2 (สี่เหลี่ยม) การเตรียมความพร้อม เมื่อมีสิ่งบอเหตุ

ปัจจัยบ่งชี้ เริ่มมีข่าวความไม่สงบ ข้อพิพาท หรือการปะทะ

ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถิ่นยังควบคุมสถานการณ์ได้ การดำเนินชีวิตเป็นไปตามปกติ

เป้าหมาย คนไทยรับทราบสถานการณ์ รับทราบจุดติดต่อ เตรียมพร้อมเดินทางออกนอกประเทศ
ห้ามเดือนคนไทยที่จะเดินทางไปประเทศเป้าหมาย

รายการ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด	ติดตามข่าวสารจากแหล่งข่าว ต่างๆ	
เร่งประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนไทยทราบถึงและ ตระหนักถึงแผนอพยพของ สอท./สภญ. และ เตรียมพร้อมซักซ้อมการสื่อสารกับเครือข่าย คนไทยที่กำหนด	ประชาสัมพันธ์ผ่านแกนนำคน ไทยกลุ่มต่างๆ	
แจ้งข่าวให้คนไทยในพื้นที่เตรียมเอกสาร เดินทางให้พร้อมเดินทาง รวมถึงวีซ่าประเทศที่ อาจต้องเดินทางไปพักพิง เตรียมตัว/ทรัพย์สิน หากต้องอพยพออกนอกประเทศ	กรณีมีเหตุต้องขอวีซ่า แนะนำให้ คนไทยเตรียมทำวีซ่าเข้าประเทศ ที่สาม โดยแจ้งหมายเลข โทรศัพท์ ที่อยู่ และเอกสารที่ต้องใช้ให้ ทราบ	
แจ้งเดือนคนไทยให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้า ประเทศ	แจ้งเดือนตามสถานการณ์	
ซักซ้อมมาตรการ รปภ.ของสำนักงาน	ซักซ้อมให้เจ้าหน้าที่ทราบถึง มาตรการ รปภ. และประสาน หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	
ซักซ้อมกรณีต้องอพยพคนไทย อาทิ จุดนัดพบ เส้นทางอพยพทางบก เรือ อากาศ	แจ้งแผนให้คนไทยทราบ และ พยายามอยู่ในที่ตั้งเพื่อรับฟัง สถานการณ์ แจ้งจุดนัดพบและ เส้นทางอพยพกรณีที่เป็นต้อง อพยพ	

หมายเหตุ ให้ ออท.เป็นผู้ใช้ดุลพินิจดำเนินการตามแผนหรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม และพิจารณาให้การ
ปรับระดับการเตรียมความพร้อมไปสู่ที่สูงขึ้น

การเตรียมความพร้อม ระดับ 3 (สี่สัปดาห์)

ปัจจัยบ่งชี้ เกิดความไม่สงบเป็นระยะ มีการปะทะระหว่างกลุ่มต่างๆ มีแนวโน้มขยายตัวเป็นวงกว้าง

ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถิ่นกำลังสูญเสียการควบคุม การดำรงชีวิตไม่เป็นปกติ บริการภาครัฐมีจำกัด แต่การคมนาคมเชิงพาณิชย์ยังเปิดดำเนินการ อาจเริ่มลดเที่ยวบิน

เป้าหมาย ให้คนไทยที่ไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ในประเทศเดินทางออกนอกพื้นที่ให้มากที่สุดขณะที่การบริการคมนาคมเชิงพาณิชย์ยังเป็นปกติอยู่ โดยเฉพาะเด็ก สตรี และคนชรา

รายการ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
ติดตามข่าวสารใกล้ชิด/ประเมินสถานการณ์ทั้งจากข่าวสาร การหารือกับ สอท./สกญ. มิตรประเทศ และการสำรวจ (หากสถานการณ์อำนวย)	ติดตามข่าวสารจากแหล่งข่าวต่างๆ อย่างใกล้ชิด	
ประสานรัฐบาลประเทศเจ้าบ้านเพิ่มมาตรการรปภ.สถานที่	ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝ่ายประเทศเจ้าบ้าน	
หารือ สอท./สกญ. มิตรประเทศเกี่ยวกับแนวทางการให้ความช่วยเหลือคนชาติ	หารือกับ สอท.ประเทศต่างๆ เกี่ยวกับแนวทางการให้ความช่วยเหลือคนชาติ	
สอท./สกญ. ตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกคนไทย และประชาสัมพันธ์เรื่องสถานการณ์ภายในประเทศที่ตั้งอยู่ให้ชุมชนไทยและผู้ประสานงานชุมชนไทยหรือ หน.แรงงานไทยทราบทุกระยะ (กระทรวงฯ ตั้งศูนย์ประสานงาน)	จัดตั้งศูนย์ประสานงานที่ สอท. โดยจัดเจ้าหน้าที่ประจำตลอด 24 ชม.	ประสานกับ สกญ.ดูไปอย่างใกล้ชิด
สอท./สกญ. สำรองเงินสดในมือกรณีฉุกเฉิน	เบิกเงินสดจากธนาคาร	
สอท./สกญ. สำรองอาหาร/เวชภัณฑ์/สิ่งจำเป็นอื่นๆ ให้เพียงพอกับจำนวนคนไทยที่อาจจำเป็นต้องมาพำนักชั่วคราวใน สอท.	ประมาณการจำนวนคน และเตรียมสำรองอย่างน้อย 2 สัปดาห์	
แจ้งข่าวคนไทยในพื้นที่ให้เดินทางออกนอกพื้นที่ให้มากที่สุดขณะที่การบริการคมนาคมเชิงพาณิชย์ยังเป็นปกติอยู่ โดยเฉพาะเด็ก สตรี และคนชรา	แจ้งข่าวให้คนไทยทราบ เมื่อสถานการณ์ไม่ปกติ พร้อมชี้แนะวิธีการเดินทางที่สะดวกและปลอดภัยให้ทราบ	
แจ้งเตือนคนไทยให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่	ประสานกระทรวงฯ ในการแจ้งเตือนคนไทย	
จัดหาอุปกรณ์สื่อสารที่จำเป็นให้ ขรก. ติดต่อกันได้ 24 ชม.	จัดหาอุปกรณ์สื่อสารเพื่อใช้ในการติดต่อ รวมทั้งขอรับการสนับสนุน โทรศัพท์ผ่านดาวเทียมจากกระทรวงฯ	

ประสานรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อชักชวนกรณีต้องอพยพ		
ประสานการบินไทยเพื่อสำรองที่นั่งให้แก่คนไทย	แจ้งขอความร่วมมือเป็นกรณีพิเศษ	
กำหนดแผนอพยพคนไทย โดยแจ้ง/หาหรือ กระทรวงฯ ว่ามีคนไทยเหลืออยู่จำนวนเท่าใด จะอพยพคนไทยที่เหลือไปประเทศที่สามหรือ กลับประเทศไทย ต้องใช้เครื่องบินพิเศษไปรับ คนไทยหรือไม่	อาจอพยพโดยจัดส่งเครื่องบิน พิเศษมารับคนไทยที่สนามบิน คูไบ และ/หรือ อานูคาบี อัลเลน ชาร์จ่าห์ ราสอัลไคมาห์ หรือส่ง เรือมารับที่ทำเรือคอร์ฟิคทาน รัฐชาร์จ่าห์ ซึ่งอยู่ด้านมหาสมุทร อินเดีย	

**ระดับ 4 (สีแดง) กรณีเกิดความไม่สงบ ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ทำนักในประเทศไทยจนถึงขั้นอพยพ
คนไทยออกนอกประเทศ**

ปัจจัยบ่งชี้ เกิดความไม่สงบรุนแรงต่อเนื่อง เกิดความขาดแคลนอาหารและสาธารณสุข โภค มีการปล้นสะดม
ไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ปัจจัยควบคุม รัฐบาลท้องถิ่นควบคุมสถานการณ์ได้ในวงจำกัด คาดว่าจะเกิดสงครามในระยะเวลาอันใกล้
สายการบินพาณิชย์ให้บริการในวงจำกัด หรือยกเลิกทำการบิน

เป้าหมาย อพยพคนไทยที่เหลืออยู่ออกนอกพื้นที่ ปิดที่ทำการ สอท./สภญ.ชั่วคราว

รายการ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
ตั้งศูนย์อพยพคนไทย (กระทรวงฯ ตั้งศูนย์ประสานงาน) ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนไทยและ/หรือ หน.แรงงานไทยทราบตลอดเวลา	ตั้งศูนย์ฯ ที่ สอท. จัดเจ้าหน้าที่ประจำตลอด 24 ชม.	ประสาน สภญ.ดูไปอย่างใกล้ชิด
ให้คนไทยที่สามารถเดินทางได้เอง เดินทางออกนอกพื้นที่ในทันที	แจ้งให้คนไทยเดินทางออกนอกพื้นที่ โดยจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดที่คนไทยจะเดินทางออกเพื่อติดต่อประสานงาน เช่นที่ สนามบินอานูดาบี สนามบินคูไบ ชายแดนโอมาน และท่าเรือคอร์ฟัคคาน	ประสาน สภญ.ดูไป
แจ้งประเทศเจ้าบ้านว่าจะอพยพคนไทยและขอรับการสนับสนุนตามแผนอพยพ (เท่าที่จะให้ได้โดยเฉพาะการ รปภ.ระหว่างอพยพและการ รปภ. สอท./สภญ.)		
ประสานใกล้ชิดกับ สอท./สภญ.มิตรประเทศถึงแผนอพยพและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	ประสาน สอท.ต่างๆ	
สอท./สภญ. ประเทศที่สามตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว กรณีต้องอพยพไปประเทศที่สาม	ประสานให้ สอท. ณ กรุงมัสกัต เป็นที่ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว	ประสานงานกับ สภญ.คูไบ และ สอท.มัสกัต
เตรียมขนย้ายเอกสารสำคัญทางราชการ/ทำลาย (เมื่อกระทรวงฯ เห็นชอบ)	คัดเลือกเอกสารขนย้าย / ทำลาย รวมทั้งเครื่องถอดรหัส	
กระทรวงฯ ส่ง จนท.สนับสนุน หากจำเป็น อาทิ อดีต ขรก.ประจำประเทศนั้นๆ	จัดหาที่พัก/อาหาร/อุปกรณ์สื่อสารแก่ จนท.สนับสนุน	
อพยพคนไทย (ที่เหลือ) ก. อพยพไปประเทศที่สามเป็นการชั่วคราว ข. อพยพกลับประเทศไทย		

ก. การอพยพไปยังประเทศที่สามเป็นการชั่วคราว

รายการ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
กำหนดเส้นทางอพยพ - ทางเครื่องบิน - ทางเรือ - ทางรถยนต์ (ไปยังชายแดนหรือเมืองใกล้เคียงเพื่อขึ้นเครื่องบินพาณิชย์ โดย สอท. พิจารณาความพร้อมและเหมาะสมว่าคนไทยจะอพยพไปด้วยตนเองแล้วกำหนดจุดนัดพบหรือจะอพยพเป็นกลุ่ม หรือทั้งสองแบบ	ใช้การอพยพทางรถยนต์ไปยังกรุงมัสกัต โอมาน	
แจ้งรัฐบาลท้องถิ่นว่าจะอพยพคนไทย และขอรับความร่วมมือที่จำเป็น อาทิ การ ปรก.ระหว่างอพยพ การอำนวยความสะดวกในการข้ามแดน	แจ้งรัฐบาลท้องถิ่นในการ ปรก. และอำนวยความสะดวกในการข้ามแดน	
กระทรวงฯ /สอท. ในประเทศที่สาม ประสานรัฐบาลท้องถิ่นเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการข้ามแดน อาทิ การยกเว้นตรวจลงตรา	ประสานกับ สอท. มัสกัต	
จัดหายานพาหนะขนส่งคนไทยไปยังพื้นที่นัดหมาย หรือให้คนไทยไปพบกันที่พื้นที่เป้าหมาย	ดำเนินการตามศักยภาพของคนไทยแต่ละกลุ่ม / เตรียมจัดหายานพาหนะสำหรับคนไทยที่อยู่เป็นกลุ่มไกลจากที่นัดหมาย	
สอท./สภท. ในประเทศที่สามจัดที่พัก/อาหารเวชภัณฑ์	ประสาน สอท. มัสกัต ให้ทราบรายละเอียดของผู้อพยพเท่าที่มีเพื่อการเตรียมรับ	
กรณีหากสถานการณ์ไม่มีแนวโน้มคลี่คลายในเร็ววัน อาจพิจารณาอพยพคนไทยกลับประเทศ	ประสานรัฐบาลท้องถิ่นและหารือกระทรวงฯ สอท./สภท. มิตรประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์เพื่อการตัดสินใจ	

ข. การอพยพกลับประเทศไทย โดยเครื่องบินพิเศษจากไทย

รายการ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
สอท. ประสานรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อให้เครื่องบินพิเศษลงจอดรับคนไทย	ประสานหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	
สอท./สภท. แจ้งข่าวให้คนไทยทราบ และกำหนดจุดนัดพบ/วันเดินทาง/จัดทำรายชื่อผู้โดยสาร	ประสานแกนนำคนไทยกำหนดจุดนัดหมายสำหรับคนไทยในอาบูดาบี	ประสาน สภท. คูโบอย่างใกล้ชิด
กระทรวงฯ ประสาน ทอ./การบินไทย เพื่อส่ง	ประสานกระทรวงฯ ให้ทราบว่าควร	

เครื่องบินพิเศษไปรับคนไทยกลับประเทศ และ แจ้ง สอท.ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอ flight clearance	ใช้สนามบินใดเป็นจุดรับคนไทย โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ รอบด้าน ในยูเออีมี 5 สนามบินซึ่งเป็น สนามบินระหว่างประเทศ คือ อาบูดาบี อัลเอน คูไบ ชาร์jah และ ราส อัล ไคมาห์	
---	---	--
